



**Tên Ứng Viên:** [Alexis Mercedes Rinck](#)

**Tên Chiến Dịch:** [Alexis for Seattle](#)

**Trang Web của Chiến Dịch:** [alexisforseattle.com](http://alexisforseattle.com)

**Vị Trí Thành Phố:** 8

**Số Điện Thoại của Chiến Dịch Tranh Cử:** [206-705-9305](tel:206-705-9305)

Với kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ nhân sinh và các chính sách y tế công cộng, chỉ đạo các kế hoạch ứng phó khẩn cấp với tình trạng vô gia cư cũng như định hình chính sách tài chính và lập ngân sách tại Đại Học University of Washington, tôi sẽ mang đến kiến thức chuyên môn cần thiết cho Hội Đồng Thành Phố để gia tăng số nhà ở có giá cả phải chăng mà chúng ta cần có, các cộng đồng an toàn mà chúng ta xứng đáng được có, hành động để giúp đỡ mọi người đang gặp khủng hoảng và đầu tư vào cộng đồng để cải thiện sự công bằng và cơ hội.

Sự cam kết phục vụ của tôi bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân được chia sẻ bởi quá nhiều người ở Seattle ngày nay. Tôi sinh ra trong một gia đình khi cha mẹ đang còn ở tuổi thiếu niên và gặp nhiều khó khăn và tôi được ông bà nuôi dưỡng. Gia đình tôi đã phải đối mặt với những chu kỳ đau thương khi bị giam giữ, sử dụng chất gây nghiện và tình trạng vô gia cư. Tôi rất biết ơn vì đã nhận được sự hỗ trợ trong cộng đồng để giúp tôi có con đường dẫn đến thành công— và tôi muốn đảm bảo tất cả thanh niên ở Seattle đều có được những cơ hội tương tự.

Tôi sẵn sàng mang những quan điểm sáng suốt có cơ sở và niềm đam mê đạt được kết quả của mình tới Hội Đồng Thành Phố và trở thành tiếng nói của tất cả người dân Seattle. Chúng ta phải đối mặt với những thách thức cấp bách đòi hỏi những ý tưởng, nghị lực năng lượng và khả năng lãnh đạo mới. Với phiếu thưởng và phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ xây dựng trên thành tích vận động và hành động của mình để có một Seattle có giá cả phải chăng, thân thiện và đi đến một tương lai tốt đẹp hơn.

*Ứng cử viên này đang tham gia Chương Trình Democracy Voucher Program.*



**Tên Ứng Viên:** [Tariq Yusuf](#)

**Tên Chiến Dịch:** [Tariq for Council](#)

**Trang Web của Chiến Dịch:** [tariqforcouncil.org](http://tariqforcouncil.org)

**Vị Trí Thành Phố:** 8

**Số Điện Thoại của Chiến Dịch Tranh Cử:** [206-395-9356](tel:206-395-9356)

Câu chuyện của tôi là câu chuyện ở Seattle. Sinh ra với cha là người Indonesia và mẹ là người Mỹ; tôi đã chứng kiến sự biến đổi và tăng trưởng của khu vực trong hai thập kỷ qua. Cha mẹ tôi phụ thuộc rất nhiều vào các chương trình xã hội quan trọng của tiểu bang và thành phố như Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Seattle (Seattle Housing Authority). Họ đã giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng vô gia cư và xây dựng cuộc sống thành công. Tôi đã có thể hoàn thành chương trình học tại Đại Học University of Washington, có sự nghiệp thành công trong ngành công nghệ và lập gia đình riêng của mình. Bất chấp những khó khăn của họ, cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi bằng những giá trị của sự đồng cảm, lòng nhân hậu và công lý; và đây cũng là những giá trị mà tôi hy vọng mang lại cho hội đồng thành phố.

Giấc mơ Mỹ của tôi đã thành hiện thực; nhưng hành trình đó ngày càng trở nên khó khăn đối với các gia đình ngày nay. Các dịch vụ xã hội mà đã giúp câu chuyện của tôi có thể đạt được nay không còn có thể tiếp cận được nữa. Tôi muốn thay đổi điều đó.

Chính quyền thành phố đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta; với tư cách là thành viên hội đồng thành phố, tôi có kế hoạch vận động cho những người như cha mẹ tôi, những người đã trải qua cảnh chỉ cần thiếu một khoản tiền lương là có thể trở thành người vô gia cư. Tôi dự định đền đáp thành phố này bằng cách ủng hộ mạnh mẽ sự bình đẳng, công lý và lòng nhân ái, giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và cam kết giúp đỡ mọi người để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng đoàn kết.

*Ứng cử viên này đang tham gia Chương Trình Democracy Voucher Program.*